

Số: 619 /TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

ĐẠI HỌC HUẾ

ĐẾN Số: 1609
Ngày: 04/8/2020

Chuyển:.....

Số và ký hiệu HS:.....

THÔNG BÁO

**Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
tại buổi làm việc với Đại học Huế**

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, tại Đại học Huế, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì làm việc với Đại học Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý chất lượng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo Đại học Huế và thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Huế về kết quả xây dựng và phát triển Đại học Huế theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị, Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Huế, Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 và Chương trình số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 nhằm phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Đại học Huế trong quá trình xây dựng phát triển hơn 63 năm qua. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế, nằm trên địa bàn khó khăn của miền Trung, Tây Nguyên nhưng Đại học Huế đã phát triển khá mạnh, nằm trong bảng xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất Châu Á, luôn có vị thế cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Huế có bản sắc riêng với các nhóm ngành đào tạo phục vụ phát triển kinh tế của vùng và cả nước. Nhiều ngành đào tạo có chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt được nhiều kết quả, trong đó đã có những hoạt động tiên phong trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế của Đại học vùng, đa ngành, đa lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn. Chưa khai thác triệt để các phòng thí nghiệm dùng chung, chuyên sâu để phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo; chưa tạo ra được các sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị cao, thương mại hoá, sở hữu trí tuệ mang tầm quốc gia và quốc tế. Mối quan hệ gắn kết giữa các đơn vị thành viên của Đại học Huế chưa cao; chưa phát triển rõ nét dựa trên đề án tổng thể, sử dụng nguồn lực chung và sự hợp lực để tạo sự đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,

nhất là nhân lực chất lượng cao; một số ngành chưa phát triển xứng tầm; cơ sở vật chất cơ bản vẫn dựa trên những gì đang có mà chưa có đầu tư đột phá.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Để xây dựng và phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, Đại học Huế cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Kiên định mục tiêu, tập trung xây dựng đề án phát triển Đại học Huế theo định hướng nghiên cứu, trên cơ sở tự chủ đại học. Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Đại học Huế phát triển vững mạnh, đồng thời tạo cơ chế thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của Đại học Huế để tạo thành một chính thể thống nhất, sử dụng hiệu quả nguồn lực chung và có năng lực tự chủ. Đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc các phòng, ban chức năng từ Đại học Huế đến các đơn vị thành viên theo tinh thần tăng cường tự chủ đại học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hội đồng trường theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

2. Đồng ý chủ trương để Đại học Huế xây dựng Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Y tế Thừa Thiên Huế vào Trường Đại học Y Dược và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện tốt nhất cho Đại học Huế phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế trở thành Trường Đại học Công nghệ; Khoa Quốc tế thuộc Đại học Huế thành Trường Đại học Quốc tế; Khoa Du lịch thuộc Đại học Huế thành Trường Đại học Du lịch.

Xây dựng phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực cho tỉnh Quảng Trị các các tỉnh lân cận trên cơ sở nguồn lực chung của Đại học Huế hiện có.

3. Rà soát lại cơ cấu ngành nghề đào tạo, tập trung đầu tư cho các ngành đào tạo mũi nhọn, có tiềm năng, thế mạnh và tăng cường đầu tư để kiểm định quốc tế một số ngành đào tạo đáp ứng được yêu cầu. Quan tâm đầu tư cho các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, các ngành nghề thuật và nông - lâm - ngư nghiệp, phát huy tốt các ngành đặc thù như công nghệ thông tin và du lịch. Tăng cường liên kết, liên thông trong Đại học Huế để đào tạo bằng kép, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tốt về việc làm và phát huy năng lực đào tạo của các đơn vị. Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế, từng bước tham gia vào chuỗi giáo dục quốc tế và tuyển sinh toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút sinh viên, giảng viên, chuyên gia quốc tế đến học tập và làm việc tại Đại học Huế.

4. Xây dựng một số chương trình khoa học công nghệ tầm cỡ quốc gia, khu vực, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các trường đại học trong và ngoài

nước tham gia, góp phần giải quyết được những vấn đề lớn của đất nước. Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành để tạo ra các công nghệ nguồn, công nghệ mới. Xây dựng và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tích cực chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo nhiệm vụ được giao.

5. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Chủ động phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giáo viên và Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

7. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Đại học Huế và dự án xây dựng nhà làm việc, thư viện các trường đại học thành viên; xây dựng đề xuất dự án vay vốn của nhà tài trợ nước ngoài phù hợp, đảm bảo hiệu quả để đầu tư xây dựng Đại học Huế theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.

8. Giao Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung trình Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua và ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết số 83-NQ/CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

Trân trọng thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Djh*

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để c/đ);
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (phối hợp c/đ);
- UBND tỉnh Quảng Trị (phối hợp c/đ);
- Đại học Huế (để t/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra (để p/h t/h);
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Quang Nam
Trần Quang Nam